



ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง สอบราคาจ้างกิจกรรมขุดลอกวัชพืชดินเลน ด้วยเรือขุด
คลองใหม่สุรินทร์ ๗,๘,๑๑ และ ๑๒ ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกวัชพืช ดินเลน ด้วยเรือขุด คลองใหม่สุรินทร์ ๗,๘,๑๑ และ ๑๒ ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๘๘๑,๐๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ราคากลางงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๗๒,๐๐๐.- บาท(แปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) และหากปรากฏว่าการเสนอราคาค่าขุดลอกมีราคาที่แตกต่างกัน หรือไม่แตกต่างกันไปจากราคาที่ได้ประกาศไว้ ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติตามราคากลางนั้น (ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการคำนวณราคาเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าขุดลอกในภายหลังไม่ได้) โดยขอตรวจรายละเอียดราคากลางได้ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช (กลุ่มงานปกครอง)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้ แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา และมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศสอบราคาจ้างนี้ โดยเป็นสัญญาเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ

/กำหนดดู...

กำหนดดูสถานที่ขุดลอก ให้ผู้สนใจที่ขอรับแบบ และรายละเอียด ไปดูสถานที่ขุดลอกเอง โดยถือว่าผู้สนใจที่ขอรับแบบและรายละเอียดได้ทราบสถานที่ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ดีแล้วเมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาที่ทำงาน จะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช (กลุ่มงานปกครอง) ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช (กลุ่มงานปกครอง) ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://www.pokkrongnakhon.com>, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕-๓๕๖๑๓๓,๐๗๕-๓๑๐๐๙๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์)

นายก อบจ. นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้บังคับการจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช